
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารต าบลหินเหล็กไฟ  
สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  

   

------------------------------------------------------ 
 

ผู้มาประชุม 
 

1 นายสุดจริต กลิ่นอยู่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
4 นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 5 
5 นางสาวพรกมล พงษ์ภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 6 
6 นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 8 
7 นายอ านาจ สุขศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที ่9 
8 นายศักดา แก่นจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
9 นายจรินทร ์ นาคดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที ่11 

10 นายพรชัย ทัมเนียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 12 
11 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 13 
12 นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 14 
13 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 16 
14 นายธนวัฒน ์ จั่นปาน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1 นายณัฐวุฒิ มณีฉาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 2 
2 นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1 นายสมพิศ คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นางจ านงค์ ฆังคัสสะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายสมโภชน ์ จันทอง เลขานุการนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
4 นางจิราพร รอดภัย ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
5 นายอธิพงษ์ นาครอด รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
6 นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด  
7 นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 
8 นายรัชพล เสือสอาด ผู้อ านวยการกองช่าง 
9 นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

10 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อ านวยการส่งเสริมการเกษตร 
11 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
12 นางสาวอริญญา ปิ่นแก้วกาญจน์ นักวิชาการศึกษา 
13 นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไป 
14 นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15 นางสาวนุจิรา คุ้มครอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
17 นางสาวเกตน์นิภา กลิ่นอุบล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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18 นางสาวสุชาดา   ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
19 นางสาวกรรณิการณ์ หอยหวาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
20 นางชวาลา ดีเด่น นักการภารโรง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
หินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมยัแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 - ไม่มี -    
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 เมื่อ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านตรวจทานเนื้อหาสาระอันเป็น
ประเด็นส าคัญต่างๆ หรือข้อความใดทีต่กหล่นหายไปหรือไม่  

นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมเนื้อหา
ในรายงานการประชุมสภาฯ ดังนี้  
  หน้าที่ 1 : เพ่ิมรายชื่อผู้มาประชุม 1 ราย คือ นายจรินทร์ นาคดี  สมาชิก อบต.
หมู่ที ่11   
  หน้าที ่13 : ขอแก้ไขในส่วนของตารางตามข้อบัญญัติฯ “บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ...” ตามท่ีไดแ้จกเอกสารทุกท่านไป 
  หน้าที่ 18 : ตาม (2) นายเกษม อินมี และผู้ร่วมกรรมสิทธิ์ นางสุรินทร์ อินมี        
และนางวราพร อินมี อุทิศที่ดิน จ านวน 1 งาน ให้เป็นทรัพย์สินของ อบต.                
หินเหล็กไฟ ตามโฉนดเลขที่ 43454 หน้าส ารวจ 9002 เลขที่ดิน 281 ซึ่งที่ดิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า 

ประธานสภาฯ ขอแก้ไขหน้าที่ 6  ตรงที่ประธานสภาฯ กล่าวต่อจาก ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร  
ให้แก้ไขค าว่า “สักถาม” ให้ถูกต้อง และหน้าที่ 20 ตรงบรรทัดที่ 10 กล่าวโดย
ประธานสภาฯ ให้เปลี่ยนค าว่า “ระยะ 2 เมตร” เป็นขนาดความกว้าง 2 เมตร ทั้งนี้
มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว 
ที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 
 

5.1 ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
  - ขอเชิญนายก อบต.หินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียดญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 

หลักการ 
 เพ่ือขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 หมวด 8 ข้อ 89 
เหตุผล 
 เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่างานโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565)เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ และเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕61 
หมวด 8 เงินสะสม 
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามกฎหมายก าหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  - ขอเชิญส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

กองช่าง ขออนุมัติใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 
14,967,100 บาท  มีทั้งหมด 41 โครงการ รายละเอียดดังนี้   
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 บัญชีสรุปงบโครงการ จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2565 
 

 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ หมู่บ้าน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกวัดนิโครธาราม  1 บ้านหนองขอน         475,500   
2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเต็มเปี่ยม         491,400  
3 ก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอยวงศ์ทองเชื่อมคันคลองห้วยโดด         241,000  
4 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ซอยห้วยโดด-สวนน้ า 2 บ้านวังโบสถ ์         385,700   
5 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสัมพันธ์วงศ์ 2 3 บ้านหนองนกน้อย         498,000   

6 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก 
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยทางเข้าวังโบสถ์ (บริเวณบ้านตาเจียม) 

        491,000  

7 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11         491,800  
8 กอ่สร้างถนน ลูกรัง ซอยต้นยาง         494,600  

9 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองหมี 

4 บ้านหนองตะเภา 
          46,600  

 

10 ดัดแปลงต่อเติมอาคารที่จอดรถเพื่อใช้เป็นส านักงานกองช่าง                                              499,000  

11 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก        
และปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยพรสวรรค์ 5  

          46,600  

12 
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.40 เมตร 
ซอยบ้านดาวเรือง 

5 บ้านหนองคร้า 
        285,800  

 

13 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอิ่มจันทร์ 3 (ต่อจากโครงการเดิม) 6 บ้านหนองซอ           29,500   

14 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.40 เมตรพร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก สายหนองเหียง-หัวหิน 

7 บ้านหนองเหียง 
        825,700  

 

15 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.40 เมตรพร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านบนหิน-ศาลาประจ าหมู่บ้าน 

        497,700  

16 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคีรีนครา         402,800  
17 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยใจเย็น         467,700  
18 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.40 เมตรพร้อมบ่อพักและ

ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองเสือด า 
8 บ้านหนองเสือด า 

        466,000  
 

19 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.30 เมตรพร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 5 

9 บ้านขอนทอง 
        499,500  

 

20 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.60 เมตรพร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอ านวยผลเข้าซอยอ านวยผล 2 

        956,000  

21 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.40 เมตรพร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยศาลาบรรพบุรุษ 

          47,000  

22 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.60 เมตรพร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอ านวยผล1 หน้าร้านธงวัสดุก่อสร้างถึงปากทาง
สามแยกบ้านลุงจิต 

        335,900  

23 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.60 เมตรพร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอ านวยผล (ซอยห้าดาว) 

        479,600  

24 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.30 เมตรพร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยสันติสุข 3 

 10 บ้านหนองขอนใต้ 
        252,500  

 

25 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยสันติสุข 4         499,500  
26 ปรับปรุงบ่อพักระบายน้ า คสล. ซอยสันติสุข         361,600  
27 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.40 เมตรพร้อมบ่อพักและ

ฝาตะแกรงเหล็ก ซอย 4 
 11 บ้านตอเกต ุ

          91,600  
 

28 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.40 เมตรพร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอย 6 

        241,000  

29 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.80 เมตรพร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก หน้าบ้านเลขที่ 205 บ้านหนองตะเภา-ดอนมะกอก
(ปข.4010) 

          90,400  
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ หมู่บ้าน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

30 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.80 เมตรพร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านหนองตะเภา-ดอนมะกอก (ปข.4010) 

    11 บ้านตอเกต ุ
        125,500  

 

31 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ø 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ าขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณแยกซอย1  

        348,000  

32 ก่อสร้างถนน คสล พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดø0.80 เมตร 
ซอยอยู่เจริญ 

 13 บ้านโชคพัฒนา 
        117,000  

 

33 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแยกหม่อนไหมฯ     14 บ้านหนองสมอ         494,000   
34 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยสกลรัตน์         862,600  
35 ปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ø0.60 เมตร 

ซอยพูนสุข (หน้าโครงการเนเชอรอลฮิล)  
 15 บ้านหนองขอนเหนอื 

        491,000  
 

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยพูนสุข          147,600  
37 วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก 

และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์  
        499,800  

38 ก่อสร้างถนนคสล.แยกซอยฉ่ าชื่น พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก 

        271,300  

39 วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø0.30 เมตรและขนาด ø0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยแยกฉ่ าชื่น 

        498,600  

40 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เลียบถนนสาย ปข.2004 
 (หนองขอน-หนองพรานพุก) 

        105,700  

41 ย้ายหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร 
พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณศาลาประจ าหมู่บ้าน 

          15,000  

รวมงบประมาณทั้งหมด 14,967,100    
 

นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 

กองส่งเสริมการเกษตร มี 1 รายการ เป็นการจัดซื้อกังหันเติมอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 30,500 บาท รวมเป็นเงิน 91,500 บาท  

 

ล าดบัที ่ ชื่อโครงการ หมู่บ้าน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ

1 จัดซื้อกังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทติย์ จ านวน 3 ตัว เพื่อบ าบัด
น้ า 

4 บ้านหนองตะเภา 91,500  

รวมงบประมาณทั้งหมด 91,500  
 
  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ หากไม่มีข้อซักถาม ก็ขอมติที่ประชุมสภาฯ ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ก่อนที่ท่านประธานสภาฯ จะขอ     
มติที่ประชุมสภาฯ ขออนุญาตให้ ผอ.กองคลัง รายงานยอดเงินสะสมที่สามารถ
น าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินของ อบต.หินเหล็กไฟ  ตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ก่อนค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงรายละเอียดรายงานฐานะการเงินของ อบต.หินเหล็กไฟ  
นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ตามรายงานยอดเงินสะสม           
ที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินของ อบต.หินเหล็กไฟ ตามบัญชีเงิน
ฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ หลังหักส ารองตามระเบียบฯ แล้วนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
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รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง  84,251,995.43  

(1) 

หัก   หน้ีสิน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒564 2,859,576.71  
 เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕64 25,822,479.24  8,682,055.95  

บวก เงินกู้ระยะยาว                        -    
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕64  55,569,939.48  

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินท่ีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน     19,476,018.00  
 และก่อหน้ีผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพ่ือตั้งหน้ี**    
 เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว ท้ังที่ไม่ได้ก่อหน้ี 4,466,600.00  
 ผูกพันและท่ีก่อหน้ีผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหน้ี    
 รายการท่ีมีข้อผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน                     -    23,942,618.00  

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีน าไปใช้ได้ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕64   1,627,321.48  

หมายเหต ุ:  ๑. *บัญชีหน้ีสินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังน้ี     
  ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น     
  ๑.๒ รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น     
  ๑.๓ รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว     
 ๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดท างบประมาณ  
 รายจ่ายประจ าปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ียังไม่ได้รับเงิน   
 ๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕64  

 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ณ วันที่  15  กุมภาพันธ์    2565 

 

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีน าไปใช้ได ้ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕64  31,627,321.48  (๒) 
หัก ส ารองตามระเบียบฯ    5,724,700.00  
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีน าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบ        15,902,621.48  

หัก เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมท่ีได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย                   -      
 จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมในป ี(ท่ีอนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)                  -      
 ถอนคืนเงินรายรับในป ี                  -      

บวก เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมท่ีเหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว   77,378.00    
 รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม     6,170.00   133,548.00   
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีน าไปใช้ได ้  16,036,169.48    

  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของรายละเอียดโครงการต่างๆ 
ตามที่ส่ วนราชการชี้แจงมานี้หรือไม่  ทั้ งหมดรวม 42  โครงการ เป็นเงิน 
15,058,600 บาท  

ที่ประชุม  - ไม่มี –  
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ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ตามญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมปีงบประมาณ 2565  
ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้ใช้เงินสะสมปีงบประมาณ 2565 รวม 42 โครงการ           

เป็นเงิน 15,058,600 บาท 
ประธานสภาฯ 
 

5.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
  - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 

นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 

หลักการ 
 เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27  
เหตุผล 
 เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่างานโครงการต่างๆ หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม     
ที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติ ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย                         

 

ข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด                
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 - ขอเชิญส่วนราชการที่เก่ียวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 2 รายการ คิดเป็นเงิน 393,400 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

  

 
 

 

หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณ (+/-) จ านวน งบประมาณ ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ก่อนโอน เงินที่โอน หลังโอน กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
น้าริน หมู่ท่ี 10   

345,000.00 345,000.00 155,400.00 - 189,600.00 1. โอนลด เพื่อน าไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
ก่อสร้าง ถนนลูกรัง ซอยหลังวัดนิ
โครธาราม-บ้านป้าเปรม หมู่ท่ี 10  
จ านวน 155,400 บาท 

รวมโอนลด 155,400.00 -   
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หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณ (+/-) จ านวน งบประมาณ ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ก่อนโอน เงินที่โอน หลังโอน กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยประไพร 
หมู่ท่ี 12   

597,800.00 597,800.00 238,000.00  359,800.00 2. โอนลด เพื่อน าไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่างานวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอยครัวผู้ใหญ่ หมู่ท่ี 12  
จ านวน 238,000 บาท 

รวมโอนลด 238,000.00 -   

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ในส่งของส านักปลัด ขอโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 5 
รายการ รายละเอียดดังนี้ 

0 

หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณ (+/-) จ านวน งบประมาณ ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ก่อนโอน เงินที่โอน หลังโอน กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เงินเดือน 

ฝ่ายประจ า 
(522000) 

เงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ 

5,016,600 3,278,700  150,000  -  3,128,700  1. โอนลด เพื่อไปต้ังจ่าย
รายการใหม่  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
รายการ โครงการก่อสร้าง 
เสาธงชาติหน้าที่ท าการ อบต. 
หินเหล็กไฟ  
เป็นเงิน 150,000 บาท 

เงินเดือน 
ฝ่ายประจ า 
(522000) 

เงินเดือน
ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วน

ท้องถ่ิน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ 

5,016,600 3,128,700  170,000  -  2,958,700  2. โอนลด เพื่อไปต้ังจ่าย
รายการใหม่  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
รายการ โครงการเทพื้น 
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคาร
ส านักงาน อบต.หินเหล็กไฟ 
เป็นเงิน 170,000 บาท 

เงินเดือน 
ฝ่ายประจ า 
(522000) 

เงินเดือน
ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วน

ท้องถ่ิน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ 

5,016,600 2,958,700  350,000  -  2,608,700  3.โอนลด เพื่อไปต้ังจ่าย
รายการใหม่  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
รายการ โครงการปรับปรุง   
ภูมิทัศน์ล าห้วยหน้าส านักงาน 
อบต.หินเหล็กไฟ 
เป็นเงิน 350,000 บาท 

เงินเดือน 
ฝ่ายประจ า 
(522000) 

เงินเดือน
ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วน

ท้องถ่ิน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ 

5,016,600 2,608,700  33,000  - 2,575,700  4.โอนลด เพื่อไปต้ังจ่าย
รายการใหม่  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ 
รายการ จัดซื้อกระจกโค้ง
จราจร หมู่ 1 บ้านหนองขอน 
จ านวน 3 ชุด  
เป็นเงิน 33,000 บาท 

รวมโอนลด 703,000 -   
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หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณ (+/-) จ านวน งบประมาณ ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ก่อนโอน เงินที่โอน หลังโอน กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เงินเดือน 

ฝ่ายประจ า 
(522000) 

เงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ 

5,016,600 3,278,700  150,000  -  3,128,700  5.โอนลด เพื่อไปต้ังจ่าย
รายการใหม่  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ 
รายการ จัดซื้อกระจกโค้ง
จราจร ซอยต๊ังถาวรการ หมู่ 4 
บ้านหนองตะเภา จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 11,000 บาท 

รวมโอนลด 150,000 -   
  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มี ก็ขอมติที่ประชุมสภาฯ ตามข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัต ิให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ ตามรายการทีเ่สนอ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านอภิปราย เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
นายบุญสืบ ดิษฐทองค า 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 

ขอทราบเรื่องเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 จ านวน 3,000 บาท 
เนื่องจากมีชาวบ้านได้สอบถามเข้ามาว่ายังให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้อยู่หรือไม่ 

นายตรีธวัฒน์ สุขศรีปพัฒน์ 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอชี้แจงยอดผู้มาขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีทั้งหมด
จ านวน 33 ราย และได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือฯ เพ่ือพิจารณา
นั้น ได้อนุมัติครบแล้ว แต่ในส่วนของรอบถัดมานั้นต้องรอก่อน เนื่องจากต้องรอการ
ประสานงานจากกระทรวงสาสุขฯ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของระเบียบ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนั้น จึงท าให้ไม่สามารถตอบข้อซักถามดังกล่าวได้ในตอนนี้ว่าจะ
ได้รับการเยียวยาดูแลหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาอะไรไปแล้ว ก็จะท าให้มีส่วน
ผูกพันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่มีความขัดแย้งหรือท้วงติง เนื่องจากต้องมีระเบียบ 
กฎหมาย เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ เข้ามารองรับในส่วนนี้ 

นายอธิพงษ์ นาครอด 
รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนว่าการพิจารณา
ช่วยเหลือนั้นเป็นอ านาจของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือฯ โดยมีท่านนายกเป็น
ประธาน และจากการที่กระผมได้สอบถามจากที่ประชุมนั้นมีความเห็นอย่างไร และ
ได้อ่านระเบียบแล้วหรือไม่ ซึ่งก็ได้ค าตอบแล้วและกระผมก็เห็นด้วยกับความเห็น
ของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
2019  เดิมทีนั้นอาการค่อนข้างมีความรุนแรง จึงมีความจ าเป็นต้องอยู่ใกล้หมอ 
และต้องกักตัวอยู่โรงพยาบาลหรือที่บ้านนั้น เป็นระยะเวลานาน ท าให้ไม่สามารถไป
ท างานหรือไปประกอบอาชีพได้ โดยต่างจากครั้งนี้เพราะไม่มีอาการที่รุนแรงมากนัก 
และใช้เวลาการกักตัวลดน้อยลงกว่ารอบก่อนหน้านี้ จึงเห็นด้วยกับคณะกรรมการ
ศูนย์ช่วยเหลือฯ โดยใช้หลักการพิจารณาจากความยากจนหรือความยากล าบากเป็น
หลัก 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะหารือหรืออภิปรายอื่นๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มี - 
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ประธานสภาฯ ขอทราบกรณีที่มีการยกทางให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว แต่ไฟรายทาง         
บนทางสาธารณะนั้น ปัจจุบันยังมิได้เป็นทรัพย์สินสาธารณะจึงท าให้ไม่สามารถแจ้ง 
ให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ เข้าไปด าเนินการซ่อมไฟได้ ดังนั้น จึงขอหารือกับทาง          
ส่วนราชการว่ากรณีนี้จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้
อย่างไร 

นายตรีธวัฒน์ สุขศรีปพัฒน์ 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ปัญหาลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการบ้านจัดสรร ซึ่งบางแห่งก็ด าเนินการยกให้
เป็นสาธารณประโยชน์เพ่ือให้หน่วยรัฐเข้ามาดูแล ซึ่งโครงการที่มีปัญหาส่วนใหญ่            
ในเรื่องของไฟฟ้าก็มักจะมีมิเตอร์ส่วนกลางของโครงการไว้ และพอขายบ้านหมดก็
ทิ้งโครงการไป ก็ท าให้ชาวบ้าเดือดร้อนกันไปหมด ทั้งนี้ กระผมขอให้สมาชิกทุกท่าน
และส่วนราชการหารือร่วมกัน เพ่ือช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 

ประธานสภาฯ ขอความเห็นจากส่วนราชการในประเด็นนี้ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 50 หลังคาเรือน และ
ส่วนของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ก็มีครบทุกอย่าง เช่น น้ า ไฟ แต่ไม่มีผู้ใดเป็น
ผู้รับผิดชอบ  

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

มีความเห็นในส่วนของไฟรายทางว่าในประเด็นนี้น่าจะแก้ไขได้ หากประสานงานกับ
ทางไฟฟ้า ซึ่งยังไงก็ต้องรบกวนกองช่างเป็นผู้ประสานงาน   

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจง 
นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประเด็นนี้ ทางเป็นทางสาธารณะแต่ไฟฟ้าหรือระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ มิใช่
ทรัพย์สินสาธารณะ  ซึ่งหากเข้าไปด าเนินการซ่อมก็จ าเป็นต้องอ้างอิงกับระเบียบ
และข้อกฎหมายในการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยครับ ก็ตามนโยบายของท่าน
นายก อบต.หินเหล็กไฟ กระผมก็เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน         
แต่เนื่องด้วยตามที่กล่าวข้างต้นนั้นท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งประเด็นนี้
กระผมก็อยากให้ ทุกๆ ท่าน ช่วยหารือร่วมกันว่าจะมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไร  

ประธานสภาฯ มีความเห็นว่าในกรณีเราสามารถด าเนินการขอติดมิเตอร์ใหม่และให้ทางหน่วยงาน
รัฐหรือทาง อบต.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งจะสามารถท าได้หรือไม่  

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

กรณีดังกล่าวนั้น โดยปกติที่มีการยกทางให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ แล้วนั้น 
ทรัพย์สินใดๆ ที่ตั้งอยู่บนทางสาธารณประโยชน์ย่อมถือว่าเป็นทรัพย์สินสาธารณะ
ด้วยเช่นกัน ยกเว้นมีกรณีอย่างนี้ว่า เกิดค่าใช้จ่ายค้างเก่าที่ยังมิได้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จจึงท าให้ยังไม่เป็นไฟรายทางสาธารณะได้ ดังนั้น เห็นควรให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องประสานข้อมูลกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหัวหิน  

นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

เห็นด้วยกับปลัด อบต.หินเหล็กไฟ ในประเด็นนี้ ดังนั้น ก็ขอให้ทุกท่านตรวจสอบ
และศึกษาให้มีความชัดเจนก่อน เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้ถูกต้อง 

นายตรีธวัฒน์ สุขศรีปพัฒน์ 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ และก็ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เรื่ องการเข้ารับ                  
การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับอื่นๆ ของงานสภาการเมือง
ท้องถิ่น ซึ่งกระผมก็มีความเห็นว่าสมาชิกทุกท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจต่างๆ จาก
การฝึกอบรมในครั้งนี้ครับ จึงขอประชาสัมพันธ์ไว้ ณ ท่ีนี้ครับ โดยสถานท่ีจัดฝึกอบรม
คือ โรงแรมซิต้ีบีชชะอ า ก็ถือว่าไม่ไกลเพราะเป็นพื้นท่ีใกล้เคียง และก าหนดระยะเวลา
การฝึกอบรม 2 วัน 1 คืน ท้ังนี้ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะเข้ารับการ
ฝึกอบรมนะครับก็ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ท่ีงานกิจการสภาฯ                 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอฝากเรื่องการออกพ้ืนที่ส ารวจความเดือดร้อนของประชาชน ส าหรับในส่วนของ            
หมู่ที่ไม่ได้รับงบประมาณในรอบนี้ ก็เน้นย้ าขอให้สมาชิกทุกท่านออกพบประ
ชาวบ้าน เพ่ือสอบถามความเดือดร้อน ลงพื้นที่ส ารวจหมู่บ้านในส่วนรับผิดชอบอย่าง
สม่ าเสมอ จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยเร็ว ส่วน
รอบนี้ก็จะเน้นไปทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ และปัญหาน้ า
ท่วมก่อนเป็นหลักส าคัญ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม ่
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ หากไม่มี ขอเชิญส่วนราชการต่อได้เลยครับ  
นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

ขอฝากสมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์ไว้ 3 เรื่อง  
   1. อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยทั่วไปใหม่ จะมีผลบังคับใช้หลังจาก
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ.2565 แล้ว 7 วัน  
   2. การจัดการขยะในครัวเรือน โดยรณรงค์ให้ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะ และการ
ป้องการโรคไข้เลือดออก 
   3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 การเว้นระยะห่าง            
ให้ชาวบ้านล้างมือบ่อยๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 

นางสาวทับทิม แสงงาม 
นักจัดการงานทั่วไป 

ประชาสัมพันธ์โครงเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณวัดในพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จึงขอเชิญ
ทุกท่านร่วมโครงการตามตารางก าหนดการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายเรียบวาระ
การประชุมสภาฯ  

นางจ านงค์ ฆังคัสสะ 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอประชาสัมพันธ์เนื่องในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นวันสตรีสากล ซึ่งการจัดงาน
บริเวณอาคารโรงจอดรถ อบต.หินเหล็กไฟ ซึ่งจะมีกลุ่มอาชีพต่างๆ มาจัดแสดง
สินค้า ดังนั้น ก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ที่ไม่ติดภารกิจเข้ามาร่วมงาน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ ทั้งนี้ ก็ขอปิดการประชุมสภาฯ 

สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 
ปิดการประชุม  เวลา 14.15 น. 
 
 
 
 

                                                   (ลงชื่อ)               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (นายธนวัฒน์ จั่นปาน) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

                                                  (ลงชื่อ)               กรรมการ 
                     (นายศักดา แก่นจันทร์) 
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
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                                                  (ลงชื่อ)               กรรมการ 
                       (นายอ านาจ สุขศรี) 
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 9 

 
                                                  (ลงชื่อ)               กรรมการ 

                     (นายกอบชัย บานแย้ม) 
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 8 

 
 
 

                                                  (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสุดจริต กลิ่นอยู่) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 
 
 
 


